
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1098  —  749. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um hjúkrunarrými í Suðurkjördæmi.

Frá Guðjóni Hjörleifssyni.

Hversu mörg hjúkrunarrými eru í notkun í Suðurkjördæmi og hversu mörg hjúkrunarrými
er áætlað að verði tekin í notkun í kjördæminu á næstu fjórum árum?

Skriflegt svar óskast.


